

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๖ ๘



สำนักทะเบียนกลาง
ถนนสำลุสภา ปท ๑๒๑๕๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติตามกฎหมายตราสารการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/๖ ๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งการเกิด การออกสูติบัตร
และการจัดทำทะเบียนราษฎรสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น
ทุกแห่งถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ปราบกฏตามเอกสารที่อ้างถึง นั้น

สำนักทะเบียนกลางได้รับการหารือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสถานบุคคล เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการทะเบียนราษฎรกรณีของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
ลาว และกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางแล้ว โดยมีประเด็นหารือได้แก่ (๑) แรงงานต่างด้าว
ดังกล่าวจะสามารถขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน พ.ร.๑๓ ได้หรือไม่ มีวิธีดำเนินการอย่างไร และ (๒) การแจ้งการเกิด
บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับสูติบัตรประเภทใดและได้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคล
ประเภทใด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานของสำนัก
ทะเบียนทุกแห่งที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนัก
ทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

ก. การจัดทำทะเบียนบ้าน

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางและ
ได้รับหนังสือเดินทาง (passport) เข้ามาในประเทศไทย มีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองครบเท่าที่ระยะเวลาการอนุญาตยังไม่สิ้นสุด ซึ่งตามข้อ ๖ แห่ง
กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีสถานะดังกล่าวซึ่งมีความประสงค์จะปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้

กองขอต่อ...

ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อดำเนินการให้ แร้งงานต่างตัวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางและได้รับหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจึงสามารถขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ได้ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐๖ โดยเมื่อนายทะเบียนได้รับคำร้องตามแบบ ท.ร.๓๑ แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายการบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางและทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๔ หรือ ท.ร.๓๔/๑ เมื่อปรากฏว่าเป็นรายการของบุคคลเดียวกัน เช่น รูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักในหนังสือเดินทางและ ท.ร.๓๔/๑ ตรงกัน ให้ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก (บุคคลประเภท ๐๐) ในทะเบียนประวัติ ท.ร.๓๔

(๒) เพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ โดยให้ใส่รายการตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง และกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๖ เช่นเดียวกับคนต่างด้าวไปที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อแรงแรงงานต่างตัวเข้าในทะเบียนบ้านของนายจ้างหรือทะเบียนบ้านที่เป็นสถานที่ทำงานของแรงแรงงานนั้น พร้อมทั้งบันทึกเลขประจำตัวประชาชนเดิมตาม ท.ร.๓๔ หรือ ท.ร.๓๔/๑ ไว้ในฐานข้อมูลฯ ด้วย

(๓) การลงรายการสัญชาติของบุคคลในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ให้ระบุสัญชาติของแรงแรงงานตามหนังสือเดินทางแล้วตามด้วยคำว่า "แรงงาน" ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น พม่า (แรงงาน) ลาว (แรงงาน) หรือ กัมพูชา (แรงงาน) ทั้งนี้ สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งข้อความเกี่ยวกับสัญชาติของแรงแรงงานต่างตัวดังกล่าวไว้ในระบบปฏิบัติการทะเบียนราษฎรด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว จึงขอให้นายทะเบียนตรวจสอบและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

ข. การรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตร

ในการรับแจ้งการเกิดบุตรของแรงแรงงานต่างตัวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยการเกิด นายทะเบียนจะต้องตรวจพิจารณาสถานบุคคลของแรงแรงงานที่เป็นบิดาหรือมารดาว่าในขณะที่บุตรเกิดนั้น ผู้ที่เป็นบิดาหรือมารดาเป็นแรงแรงงานต่างตัวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางและได้รับหนังสือเดินทาง (passport) เข้ามาในประเทศไทยแล้วหรือไม่ เพราะถ้าในขณะที่บุตรเกิดบิดาและมารดาเป็นแรงแรงงานต่างตัวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง หรือบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นแรงแรงงานต่างตัวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและฝ่ายที่เหลือเป็นคนต่างตัวประเภทใดก็ตาม นายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๓ กำหนดเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๘ แต่ถ้าในขณะที่บุตรเกิดบิดาหรือมารดาที่เป็นแรงแรงงานต่างตัวยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง นายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๑๓ กำหนดเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักเป็นบุคคลประเภท ๐๐ ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงพิรุณจอน เกิดที่โรงพยาบาลจังหวัดระนอง โดยขณะเกิดมารดาเป็นแรงแรงงานต่างตัวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือหนังสือเดินทางของประเทศพม่า ส่วนบิดาเป็นแรงแรงงานต่างตัวที่มี ท.ร.๓๔/๑ แต่หมดอายุแล้ว กรณีนี้ให้นายทะเบียนจะต้อง

รับแจ้งการ...

รับแจ้งการเกิดเด็กหญิงหิวนิจและออกสูติบัตร ท.ร.๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๘ หรือกรณีเด็กชายชอวิน เกิดที่สถานเอนามัยตำบลสังขละบุรี โดยขณะเกิดบิดาและมารดาเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่าที่มี ท.ร.๓๘/๑ แต่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ต่อมามารดาของเด็กชายชอวินได้ผ่านการพิสูจน์ สัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางของประเทศพม่าจึงได้ขอแจ้งการเกิดแก่นักพนตให้กับเด็กชายชอวิน กรณีนี้ นายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๑๓ เป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ๐๐ เนื่องจากผลของการพิสูจน์สัญชาติของมารดาเกิดขึ้นภายหลังเด็กชายชอวินเกิด หรือกรณีเด็กหญิงจันตี เกิดที่ โรงพยาบาลบางปะกง โดยขณะเกิดมารดาเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ถือหนังสือ เดินทางของประเทศกัมพูชาและมีหลักฐาน ท.ร.๓๘/๑ (ไม่ได้ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร.๑๓) ส่วนบิดาเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มี หลักฐานทะเบียนราษฎร กรณีนี้ นายทะเบียนจะต้องรับแจ้งการเกิดเด็กหญิงจันตีและออกสูติบัตร ท.ร.๓ เป็นต้น

สำหรับกรรับแจ้งการเกิดและการออกสูติบัตรให้กับบุตรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีบุตร ของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมีแนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติม ดังนี้

(๑) การลงรายการสัญชาติของเด็กที่เกิดในสูติบัตร ท.ร.๓ และทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ให้นำรูป ว่า "ไม่ได้สัญชาติไทย" ส่วนรายการชื่อตัว ชื่อสกุล และสัญชาติของบิดามารดาที่เป็นแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์ สัญชาติ ให้นำรายการตามหนังสือเดินทาง โดยรายการสัญชาติให้เพิ่มคำว่า "นรมาน" ในเครื่องหมายวงเล็บ ต่อท้ายชื่อสัญชาติ เช่น พม่า (แรงงาน) ลาว (แรงงาน) หรือกัมพูชา (แรงงาน)

(๒) กรณีบิดาหรือมารดาที่เป็นแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เป็นบุคคลที่ได้รับการ เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ แล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาตาม ทะเบียนบ้านในช่องรายการบิดาหรือมารดาในสูติบัตร ท.ร.๓ และทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ของบุตรด้วย ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หลังเดียวกับบิดาหรือมารดา แต่ก็เป็นกรณีแจ้งการเกิดของ คนต่างท้องที่ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านกลาง ท.ร.๑๓ ของสำนักทะเบียนที่รับแจ้งการเกิดแล้ว แนะนำผู้แจ้งการเกิดไปแจ้งย้ายชื่อเด็กไปเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หลังเดียวกับบิดาหรือมารดา

✳ (๓) กรณีบิดาหรือมารดาที่เป็นแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้ เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ให้งานวันการบันทึกเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดาในช่องรายการ บิดาหรือมารดาในสูติบัตร ท.ร.๓ และทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ ของบุตร แต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินทางและ วันเดือนปีที่ออกเอกสารดังกล่าวรวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนเดิมตาม ท.ร.๓๘ หรือ ท.ร.๓๘/๑ ของบิดาหรือ มารดาไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของสูติบัตรแทน ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนเพิ่มชื่อเด็กที่เกิดในทะเบียนบ้านกลาง ท.ร.๑๓ ของสำนักทะเบียนที่รับแจ้งการเกิดของเด็กนั้น

ค. การรับแจ้งการตายและการออกมรณบัตร

ในการรับแจ้งการตายของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้นายทะเบียนตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ตาย ถ้าพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่รอการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง (อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่ได้รับทราบผลและยังไม่ได้รับหนังสือเดินทาง) ให้นายทะเบียนรับแจ้งการตายและออกมรณบัตร พ.ร.๑๕ แต่ถ้าผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้ว ให้นายทะเบียนรับแจ้งการตายและออกมรณบัตรเช่นเดียวกับการมีของของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) กรณีผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง แต่ยังไม่ได้รับชื่อในทะเบียนบ้าน พ.ร.๑๓ ให้นายทะเบียนออกมรณบัตร พ.ร.๕ โดยยกเว้นการบันทึกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ตาย แต่ให้บันทึกเลขที่ของหนังสือเดินทางและวันเดือนปีที่ออกเอกสารดังกล่าว (ถ้ามี) รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนเดิมตาม พ.ร.๓๘ หรือ พ.ร.๓๘/๑ ของผู้ตายไว้ในบันทึกเพิ่มเติมของมรณบัตรแทน

(๒) กรณีตาม (๑) ถ้าผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวที่จัดทำทะเบียนประวัติ พ.ร.๓๘ ไว้กับสำนักทะเบียนแห่งเดียวกับที่แจ้งการตาย เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายแล้วให้จำหน่ายทะเบียนประวัติของบุคคลดังกล่าวด้วย แต่ถ้าผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวที่จัดทำทะเบียนประวัติ พ.ร.๓๘ ไว้กับสำนักทะเบียนแห่งอื่น เมื่อนายทะเบียนรับแจ้งการตายของคนต่างด้าวที่แจ้งแล้ว ให้แจ้งสำนักทะเบียนที่มีผู้ตายได้จัดทำทะเบียนประวัติไว้เพื่อจำหน่ายทะเบียนประวัติของผู้ตายให้เป็นปัจจุบันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล สุระสีงจะ)
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐-๒๖๔๕๑-๗๓๑๓-๖